

บทที่ 2

กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรอบแนวความคิด

ภาวะตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับราคาโดยรวม ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปมีความต้องการที่จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่ง ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในทิศทางใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้ การติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์โดยสม่ำเสมอ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งผู้ลงทุนในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะผู้ลงทุนในระยะปานกลาง และระยะยาวควรมีข้อมูลบางอย่าง ซึ่งสามารถบอกแนวโน้มของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งข้อมูลที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถพยากรณ์แนวโน้มดังกล่าวได้ก็คือ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าภาวะตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงิน (Financial market) เมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ประมาณเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าเงินบาท และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ย่อมทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ และสามารถพยากรณ์ถึงแนวโน้มดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ได้

2.1.1 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

ภาวะการเกิดเงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ (Rising price) ซึ่งปกติเราใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเครื่องวัดอำนาจซื้อของผู้บริโภค การเกิดภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ หากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกินอัตราที่กำหนดไว้ รัฐบาลมักจะใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อจำกัดกำลังซื้อ และการลงทุนของผู้บริโภค ทำให้ผู้ผลิตและผู้ลงทุนจำเป็นต้องลดการผลิต และการจ้างงาน การว่างงานจึงมากขึ้น รายได้ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระดับราคาหลักทรัพย์ และดัชนี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อจึงควรมีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้าม กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.2 อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

ตามทฤษฎีการออม การลงทุน(Saving – Investment Theory of Interest) ถือว่าอัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดโดยอุปสงค์(Demand) และอุปทาน(Supply)ของเงิน และในทฤษฎีดอกเบี้ยได้อธิบายความหมายของดอกเบี้ยไว้ดังนี้ คือ

1. Time-Preference Theory อธิบายว่าดอกเบี้ยคือ ค่าบริการของสินทรัพย์ประเภททุน และค่าตอบแทนที่จำเป็นสำหรับดึงดูดให้มีการออม
2. Loanable-Funds Theory อธิบายว่าดอกเบี้ยคือ ราคาที่ผู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายประโยชน์ของเงิน

ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย คือราคาของเงินทุนในการใช้ลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ผู้ที่มีเงินทุนเหลือสามารถนำไปหาผลประโยชน์โดยให้กู้ หรือแสวงหาผลตอบแทนแก่ผู้ต้องการเงินทุน ทั้งจากตลาดเงิน และตลาดทุน ความสัมพันธ์ของตลาดทั้งสองจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ในตลาดเงิน และตลาดทุน กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้นเงินทุนก็จะเคลื่อนย้ายจากตลาดทุนไปยังตลาดเงิน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า การลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดทุน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross domestic product)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตจากทรัพยากรของประเทศ ในรอบระยะเวลา 1 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เปลี่ยนแปลงย่อมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อใดที่เศรษฐกิจในประเทศเจริญเติบโต จะมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น ก็จะกระตุ้นให้ผู้ลงทุนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัว ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน เมื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นมีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้มีอุปสงค์(Demand) ในหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น ถ้าหากอุปทาน(Supply)หลักทรัพย์นั้นคงเดิม หรือเพิ่มน้อยกว่า ก็จะส่งผลให้ระดับราคาของหลักทรัพย์นั้นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงโดย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.4 ปริมาณเงิน (Money supply)

จากทฤษฎีความต้องการถือเงิน บุคคลจะแบ่งสรรการถือทรัพย์สินในรูปต่าง ๆ เพื่อให้เขาได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด ดังนั้นสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิน กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ จึงควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปริมาณเงินในความหมายแคบ(M1) คือ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และบัญชีฝากเพื่อเรียก เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นได้รวดเร็ว ซึ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสด คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อปริมาณเงินในมือของประชาชนมีมาก ประชาชนก็จะสามารถแบ่งสรรการถือสินทรัพย์ ไปลงทุนในรูปแบบของหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเท่าเทียมกัน เพื่อเก็งกำไร(Speculative demand for money) ทำให้ทำให้มีอุปสงค์(Demand) ในหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น ถ้าหากอุปทาน(Supply) หลักทรัพย์นั้นคงเดิม หรือเพิ่มน้อยกว่า ก็จะส่งผลให้ระดับราคาของหลักทรัพย์นั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงโดยปริมาณเงิน จึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.5 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading value)

ในภาวะการณ์ที่อุปทาน(Supply) ในตลาดหลักทรัพย์นั้นคงเดิม หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่า อุปสงค์(Demand) ที่มีเข้ามา ก็จะส่งผลให้ระดับราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นด้วย ดังนั้น มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.6 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading volume)

เมื่อมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น ย่อมมีผลทำให้เกิดการหมุนเวียนปริมาณหุ้นมากขึ้น การเพิ่มของอุปสงค์(Demand) จึงทำให้ระดับราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์จึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.7 ค่าเงินบาท (Value of Thai currency)

ในภาวะการค่าเสรีในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การที่อัตราแลกเปลี่ยน คือค่าเงินบาทสูงขึ้น จะไม่ก่อให้เกิดความจูงใจ

ในการซื้อหลักทรัพย์เพราะมีราคาแพง ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าเงินบาทถูกลด ราคาหลักทรัพย์ในตลาดย่อมมีราคาที่ถูกลงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าเงินบาทจึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.1.8 ระบบอัตราแลกเปลี่ยน (Currency exchange system)

ในการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ กล่าวคือถ้าระบบอัตราแลกเปลี่ยนทำให้เกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ(Comparative advantage) ก็จะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาหลักทรัพย์ในตลาดก็ย่อมสูงขึ้นไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม อาจทำให้เกิดผลลบต่อระบบเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่อิงตะกร้าเงินตรา(Basket of currencies) มาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่มีการจัดการ(Managed float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การที่อัตราแลกเปลี่ยน คือค่าเงินบาทสูงขึ้น จะไม่ก่อให้เกิดความสนใจในการซื้อหลักทรัพย์เพราะมีราคาแพง ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าเงินบาทถูกลด ราคาหลักทรัพย์ในตลาดย่อมมีราคาที่ถูกลงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าเงินบาทจึงควรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ทฤษฎีการเงิน (Theory of Money)

นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคนั้นมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งในทีนี้ก็จะส่งผลถึงแนวคิดที่ก่อให้เกิดทฤษฎีทางการเงินขึ้นมาเรื่อยๆ ที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งในแต่ละทฤษฎีนั้นก็มีความเหมาะสมในแต่ละยุคสมัย

แต่ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคนั้น การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในเรื่องของภาคการเงินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นเราสามารถที่จะจำแนกทฤษฎีการเงิน ออกได้ 3 ทฤษฎี ดังนี้

1. ทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิม
2. ทฤษฎีการเงินของเคนส์
3. ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่

ทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิม (Crude Quantity Theory of Money)

Classic : การเพิ่มขึ้นของระดับราคาเกิดจากการเพิ่มขึ้นในปริมาณเงิน โดยพื้นฐานของทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิมกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า และบริการจะเกิดขึ้นในสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงิน” เช่น ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ก็จะส่งผลให้ระดับราคาสูงขึ้นร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน

สมการแห่งการแลกเปลี่ยน (Equation Of Exchange)

$$MV = PQ$$

โดยที่

M = ปริมาณเงิน (Money Supply)

V = อัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน
(Velocity of Circulation)

P = ระดับราคาสินค้าทั่วไป (Price Level)

Q = ปริมาณผลผลิต (Quantity of Product)

Velocity of Circulation : จำนวนครั้งของเงินในแต่ละหน่วยโดยเฉลี่ยที่ถูกใช้หมุนเวียนในการซื้อสินค้าและบริการในระยะเวลาหนึ่งๆ เช่นมีปริมาณเงินทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 1 พันบาท มีการซื้อขายสินค้าบริการทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 4 พันบาท ดังนั้นค่าเฉลี่ยของเงินที่ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตราเร็วในการหมุนเวียนจะมีค่าเท่ากับ 4 (4 พัน / 1 พัน) (ค่า V ถ้ามีมากแสดงถึงเงินเริ่มเพื่อทำให้รับใช้จ่ายดีกว่ารอให้ราคาสูงขึ้น แต่ถ้า น้อยแสดงว่ามีการชะลอการใช้จ่ายลง)

ทฤษฎีการเงินของเคนส์

โดยเคนส์มีความเห็นที่ว่า ไม่มีกลไกในการปรับตัวโดยอัตโนมัติในระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้น แต่เคนส์ได้นำเสนอว่าการนำนโยบายการเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่น่าจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเกิดเสถียรภาพขึ้นได้ แต่สิ่งที่ควรจะทำคือการที่ภาครัฐควรที่จะเข้ามาแทรกแซงในการดำเนินกิจการทางด้านเศรษฐกิจ โดยการนำนโยบายการคลังมาใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการใช้นโยบายการเงิน โดยแนวคิดของเคนส์นั้นได้พยายามที่จะเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดเงิน และตลาดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในตลาดเงินจะมีผลกระทบต่อการทำงานของตลาดผลผลิต โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิด

ความสัมพันธ์ โดยปรากฏตามทฤษฎีความต้องการถือเงิน (Liquidity Preference Theory) ซึ่งกล่าวว่าบุคคลจะมีความปรารถนาในการถือเงินสืบเนื่องด้วยจุดประสงค์ หรือเหตุผล ที่ว่า

ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายใช้สอย (Transaction Demand for Money)

ความต้องการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money)

ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไร (Speculative Demand for Money)

ทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ (Monetarist Theory)

แนวคิดนี้เกิดจากนักเศรษฐศาสตร์สำนักการเงิน(Monetarist School) โดยอาศัยพื้นฐานทาง Classic เดิม โดยมีแนวคิดสรุปได้ว่า “เน้นให้เห็นถึงปัจจัยที่กำหนดความต้องการถือเงินของบุคคลว่าเกิดจากความต้องการในการใช้จ่ายใช้สอย เมื่อมีความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้น ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายก็มากขึ้นด้วย”

ซึ่งเป็นมองว่าเงินมีลักษณะคล้ายสินค้า โดยเรียกราคาของเงินว่า อำนาจการซื้อของเงิน เมื่อเทียบกับจำนวนสินค้าและบริการอื่นๆ ที่จะซื้อได้นั่นเอง “ความต้องการถือเงินของคนจะมีมากถ้าราคาของเงินมีค่าต่ำ (ระดับราคาทั่วไปของสินค้านั้นมีค่าสูง)” ในทำนองกลับกัน “ถ้าระดับราคาทั่วไปของสินค้านั้นต่ำ จะทำให้ราคาของเงินมีค่าสูงความต้องการถือเงินของคนก็จะลดลง”

สำนัก	แนวความคิด			
คลาสสิก	เงิน		ระดับราคา	
เคนส์	เงิน	อัตราดอกเบี้ย	การลงทุน	ผลผลิตและการจ้างงาน
การเงินสมัยใหม่	เงิน	การใช้จ่ายใช้สอย	ผลผลิตและการจ้างงาน	ระดับราคา

2.2.2 ทฤษฎีบนอนุกรมเวลา

ในการศึกษาข้อมูลหุ่น เป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยลักษณะของอนุกรมเวลาใดๆมีข้อพิจารณา คือข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะนิ่งหรือไม่ ซึ่งข้อมูลอนุกรมเวลาที่นำไปวิเคราะห์ จะต้องเป็นข้อมูลที่นิ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) หมายถึง ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีสภาพของการสมดุลเชิงสถิติ (Statistic Equilibrium) หมายถึง การที่ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป แสดงดังนี้

1) กำหนด $X_1, X_{t+1}, X_{t+2}, \dots, X_{t+k}$

2) กำหนดให้ $X_{t+m}, X_{t+m+1}, X_{t+m+2}, \dots, X_{t+m+k}$ เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่เวลา $t+m, t+m+1, t+m+2, \dots, t+m+k$

3) กำหนด $P(X_1, X_{t+1}, X_{t+2}, \dots, X_{t+k})$ เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมของ $X_1, X_{t+1}, X_{t+2}, \dots, X_{t+k}$

4) กำหนด $P(X_{t+m}, X_{t+m+1}, X_{t+m+2}, \dots, X_{t+m+k})$ เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมของ $X_{t+m}, X_{t+m+1}, X_{t+m+2}, \dots, X_{t+m+k}$

จากข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อดังกล่าว จะเป็นอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่งเมื่อ $P(X_1, X_{t+1}, X_{t+2}, \dots, X_{t+k}) = P(X_{t+m}, X_{t+m+1}, X_{t+m+2}, \dots, X_{t+m+k})$

โดยถ้าหากพบว่า $P(X_1, X_{t+1}, X_{t+2}, \dots, X_{t+k})$ มีค่าไม่เท่ากับ $P(X_{t+m}, X_{t+m+1}, X_{t+m+2}, \dots, X_{t+m+k})$ จะสรุปได้ว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีลักษณะไม่นิ่ง (Non Stationary) ซึ่งในการทดสอบ จะพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในตัวเอง (Autocorrelation Coefficient Function : ACF) ตามแบบจำลองของบ็อก-เจนกินน์ (Box – Jenkins Model) ซึ่งหากพบว่าค่า Correlation (ρ) ที่ได้จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในตัวเองนั้น มีค่าใกล้ 1 มากๆ จะส่งผลให้การพิจารณาที่ค่า ACF ก่อนข้างจะไม่แม่นยำ เพราะว่าการแสดงค่า ACF มีแนวโน้มลดลงเหมือนกัน บางคนอาจสรุปไม่ได้เหมือนกันเพราะประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น ดิกกี – ฟูลเลอร์ (Dickey – Fuller) จึงพัฒนาการตรวจสอบข้อมูลอนุกรมเวลาว่านิ่งหรือไม่โดยการทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test)

2.2.3 Cointegration and Error Correcteion

ปัจจุบันนั้นเป็นที่ทราบกันว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยวิธีทางเศรษฐมิติแบบดั้งเดิม จะให้ผลการประมาณที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง (spurious relationship) ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากค่าสถิติบางอย่าง เช่น ค่า R^2 จะมีค่าสูงมาก ในขณะที่ค่า Durbin-Watson จะมีค่าต่ำมาก เนื่องจากตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งจะมีลักษณะเป็น non-stationary กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าความแปรปรวน (variance) ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริงดังกล่าวต้องมีการปรับข้อมูล โดยการทำ first differencing ก่อน แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการประมาณค่าทางเศรษฐมิติต่อไป และจากปัญหาข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ

แนวใหม่ขึ้นมา เรียกว่า Cointegration และ Error correction เพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็น non-stationary เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาว (cointegration relationship) ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้โดยตรง (รังสรรค์ หทัยเสรี, 2538)

2.2.4 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล unit root

วิธีการทดสอบที่เรียกว่า unit root เป็นวิธีทดสอบเพื่อแสดงว่ากระบวนการของ I(1) มี unit root นั้นเอง สมมติว่าตัวแปรหนึ่งๆ (x_t) เป็น unit root แล้วก็เท่ากับเราพบว่าตัวแปรนั้นไม่นิ่ง วิธีทดสอบมีหลายวิธีนอกเหนือจากวิธีของ Dicky - Fuller (DF) และ Augmented Dicky - Fuller (ADF) แล้ว ยังมีวิธีที่ปรับปรุงจากการตัดสินใจ (decision tree) เสนอ โดย Holden and Perman และ นำมาใช้โดย (Mukherger) ในที่นี้เราจะเสนอวิธีทดสอบที่แพร่หลายคือ DF และ ADF ดังต่อไปนี้

การทดสอบ unit root ที่ใช้การทดสอบแบบ Dicky-Fuller (DF) (Dicky and Fuller) และการทดสอบแบบ Augmented Dicky-Fuller (ADF) นั้นมีสมมุติฐานว่าง (null hypothesis) ของการทดสอบ DF (DF test) จากสมการ

$$x_t = \rho x_{t-1} + e_t \quad (1)$$

โดยที่

x_t, x_{t-1}	คือข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระ ณ เวลา t และ $t-1$
e_t	คือความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม (random error)
ρ	คือสัมประสิทธิ์อัตโนมัติ (AutoCorrection coefficient)

โดยมีสมมุติฐานในการทดสอบ คือ

$$H_0 : \theta = 0 \quad (\text{non-stationary})$$

$$H_1 : \theta < 0 \quad (\text{stationary})$$

โดยการทดสอบสมมุติฐานเป็นการทดสอบว่าตัวแปรที่ศึกษา (x_t) นั้นมี unit root หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากค่า ρ ถ้ายอมรับ $H_0 : \rho = 1$ จะกล่าวได้ว่า x_t มีลักษณะไม่นิ่ง (non-stationary) หรือ x_t มี unit root และถ้ายอมรับ $H_1 : |\rho| < 1; -1 < \rho < 1$ หมายความว่า x_t จะมีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือ x_t ไม่มี unit root จากการเปรียบเทียบค่า t-statistics ที่คำนวณได้กับค่าในตาราง Dickey-Fuller จะสามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ แสดงว่าตัวแปรที่นำมาทดสอบมี

ลักษณะนี้ หรือเป็น Integrated of order 0 แทนด้วย $x_t \approx I(0)$ อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้สามารถทำได้อีกทางหนึ่งซึ่งให้ผลเหมือนกับสมการข้างบนกล่าวคือ

$$\text{ให้ } \rho = 1 + \theta ; -1 < \theta < 1 \quad (2)$$

โดยที่ θ คือพารามิเตอร์

$$\text{จะได้ } x_t = (1 + \theta)x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3)$$

$$x_t = x_{t-1} + \theta x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

$$x_t - x_{t-1} = \theta x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (5)$$

จะได้สมมติฐานการทดสอบของ Dickey-Fuller ใหม่ คือ

สมมติฐาน คือ

$$H_0 : \theta = 0 \quad (\text{non-stationary})$$

$$H_1 : \theta < 0 \quad (\text{stationary})$$

ถ้า θ ในสมการ มีค่าเป็นลบ จะได้ว่า ρ ในสมการมีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้นสามารถสรุปการทดสอบได้ว่า เราปฏิเสธ $H_0 : \theta = 0$ ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับ $H_1 : \theta < 0$ หมายความว่า $\rho < 1$ และ x_t มี integration of order zero นั่นคือ x_t มีลักษณะนิ่ง (stationary) แต่ถ้าเราไม่สามารถปฏิเสธ $H_0 : \theta = 0$ ได้ ก็จะหมายความว่า x_t มีลักษณะไม่นิ่ง (non-stationary)

เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา $t-1$ ค่าคงที่ และแนวโน้มดังนั้นแล้ว Dickey-Fuller จะพิจารณาสมการถดถอยได้ 3 รูปแบบที่แตกต่างกันในการทดสอบว่ามี unit root หรือไม่ ซึ่ง 3 สมการดังกล่าวได้แก่

$$\Delta x_t = \theta x_{t-1} + e_t \quad (6)$$

$$\Delta x_t = \alpha + \theta x_{t-1} + e_t \quad (7)$$

$$\Delta x_t = \alpha + \beta t + \theta x_{t-1} + e_t \quad (8)$$

การตั้งสมมติฐานของการทดสอบ Dickey-Fuller เป็นเช่นเดียวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนการทดสอบโดยใช้การทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) โดยเพิ่มขบวนการถดถอยในตัวเอง (autoregressive processes) เข้าไปในสมการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในกรณีที่ใช้การ

ทดสอบของ Dickey- Fuller แล้วค่า Durbin Watson ต่ำ การเพิ่มขบวนการถดถอยในตัวเองนั้น ผลการทดสอบ ADF จะทำให้ได้ค่า Durbin Watson เข้าใกล้ 2 ทำให้ได้สมการใหม่จากการเพิ่ม lagged chance เข้าไปในสมการการทดสอบ unit root ทางด้านขวามือ ซึ่งพจน์ที่ใส่เข้าไปนั้น จำนวน lagged term (p) จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูล หรือสามารถใส่จำนวน lag ไปจนกระทั่งไม่เกิดปัญหา autoCorrection ดังนี้

$$\text{None} \quad \Delta x_t = \theta x_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta x_{t-i} + e_t \quad (9)$$

$$\text{Intercept} \quad \Delta x_t = \alpha + \theta x_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta x_{t-i} + e_t \quad (10)$$

$$\text{Intercept \& Trend} \quad \Delta x_t = \alpha + \beta t + \theta x_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta x_{t-i} + e_t \quad (11)$$

โดยที่

x_t	คือ ข้อมูลตัวแปร ณ เวลา t
x_{t-1}	คือ ข้อมูลตัวแปร ณ เวลา t-1
$\alpha, \beta, \theta, \phi$	คือ ค่าพารามิเตอร์
t	คือ ค่าแนวโน้ม
e_t	คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม

จำนวนของ lagged term (p) ที่เพิ่มเข้าไปในสมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงานวิจัย หรือเพิ่มค่า lag ในสมการจนกว่าส่วนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่เกิดปัญหา autoCorrection

การทดสอบสมมติฐานทั้งวิธี Dickey-Fuller Test (DF) และวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรที่ทดสอบ (x_t) มี unit root หรือไม่ ซึ่งสามารถหาได้จากค่า θ ถ้าค่า θ มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าตัวแปร x_t นั้นมี unit root ซึ่งทดสอบสมมติฐานได้โดยการเปรียบเทียบค่า t-statistic ที่คำนวณได้กับค่าในตาราง Dickey-Fuller ซึ่งค่า t-statistic ที่นำมาทดสอบสมมติฐานในแต่ละรูปแบบนั้นจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับตาราง Dickey-Fuller ระดับต่างๆ ถ้าสามารถปฏิเสธสมมติฐานได้ แสดงว่าตัวแปรที่นำมาทดสอบเป็น Integration of order 0 แทนได้ด้วย $x_t \sim I(0)$

กรณีที่ต้องการทดสอบสมมติฐานพบว่า x_t มี unit root นั้นต้องมีค่า Δx_t มาทำ differencing ซึ่งสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า x_t มีความไม่นิ่งของข้อมูลได้ เพื่อทราบว่า order of integration (d) ว่าอยู่ในระดับใด $[x_t \sim I(d); d > 0]$ (Enders, 1995)

2.2.5 การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอนุกรมเวลา (Cointegration test)

เป็นการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคู่ใดๆ ว่ามีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากภายใต้ความเชื่อที่ว่าในระยะยาวแล้วตัวแปรทางเศรษฐกิจควรจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่สอดคล้องกัน แม้ว่าในระยะสั้นความเคลื่อนไหวของตัวแปรดังกล่าวอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถกำหนดทิศทางที่แน่นอนได้ก็ตาม และยังเป็น การทดสอบการเคลื่อนไหวของค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) ของสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการทดสอบ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

- ตัวแปรอนุกรมเวลาที่ต้องการทดสอบ ต้องมีคุณสมบัติของความนิ่งของตัวแปร หรือถ้าตัวแปรที่ต้องการทดสอบไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ทำการเปลี่ยนแปลง (differenced) ของตัวแปร ณ ลำดับที่ใดๆ (d) มีคุณสมบัติของความนิ่งแล้ว กล่าวได้ว่า ตัวแปรอนุกรมเวลาดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน (cointegration)

- แม้ว่าตัวแปรที่ต้องการทดสอบจะไม่มีคุณสมบัติความนิ่งอยู่ก็ตาม แต่ถ้าค่าความคลาดเคลื่อน (ε_t) ของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรคู่ใดๆ มีคุณสมบัติของความนิ่ง เราสามารถกล่าวได้ว่า ตัวแปรทั้งสองมีลักษณะความสัมพันธ์เป็น cointegration ได้

ขั้นตอนในการทดสอบ cointegration มีดังต่อไปนี้ทดสอบตัวแปรในแบบจำลองว่ามีลักษณะเป็น non-stationary หรือไม่ โดยใช้วิธี ADF test และไม่ต้องใส่ค่าคงที่ และแนวโน้มของเวลา แล้วนำมาประมาณสมการถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (ordinary least squares: OLS) นำส่วนที่เหลือ (residuals) จากสมการถดถอยที่ประมาณได้ มาทดสอบว่ามีลักษณะนิ่งหรือไม่ ซึ่งการทดสอบส่วนที่เหลือ (residuals) มีสมการดังต่อไปนี้

$$\Delta \varepsilon_t = \gamma \hat{\varepsilon}_{t-1} + v_t \quad (12)$$

โดยที่

- $\hat{\varepsilon}_t, \hat{\varepsilon}_{t-1}$ = ส่วนที่เหลือ ณ เวลา t และ $t-1$ ที่นำมาหาสมการถดถอยใหม่
- γ = ค่าพารามิเตอร์
- v_t = ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสุ่ม

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ cointegration มีดังนี้

$$H_0 : \gamma = 0 \quad (\text{no-cointegration})$$

$$H_1 : \gamma < 0 \quad (\text{cointegration})$$

การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่า t-statistics ที่คำนวณได้จากอัตราส่วนของ $\hat{\gamma}/S.E.\hat{\gamma}$ ไปเปรียบเทียบกับตาราง ADF test ซึ่งถ้าค่า t-statistics มากกว่าค่าวิกฤตของ MacKinnon ณ ระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ ก็จะเป็นการปฏิเสธสมมติฐานว่าง นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ตัวแปรที่มีลักษณะไม่นิ่ง (no-cointegration) ในสมการดังกล่าวมีลักษณะร่วมกันไปด้วยกัน (cointegration)

อย่างไรก็ตาม ถ้าส่วนตกค้างหรือส่วนที่เหลือ (residuals) ของสมการ(11) ไม่เป็น white noise เราก็จะใช้การทดสอบ ADF แทนที่จะใช้สมการ (11) สมมติว่า v_t ของสมการ (11) มีสหสัมพันธ์เชิงอันดับ (serial Correlation) เราก็จะใช้สมการดังนี้

$$\Delta \hat{\varepsilon}_t = \gamma \hat{\varepsilon}_{t-1} + \sum_{i=1}^p a_i \Delta \hat{\varepsilon}_{t-1} + v_t \quad (13)$$

และถ้า $-2 < \gamma < 0$ เราสามารถสรุปได้ว่า ส่วนตกค้างหรือส่วนที่เหลือ (residuals) มีลักษณะนิ่ง (stationary) และ y_t และ x_t จะเป็น $CI(1,1)$ โปรดสังเกตว่า สมการ (11) และ (12) ไม่มีพจน์ส่วนตัด (intercept term) เนื่องจาก $\hat{\varepsilon}_t$ เป็นส่วนตกค้างหรือส่วนที่เหลือ (residuals) จากสมการถดถอย (regression equation)(Engle, 1982; Granger and Engle, 1974)

2.2.6 การทดสอบ Error Correction Mechanism (ECM)

เมื่อทำการทดสอบแล้วข้อมูลอนุกรมเวลาที่ทำการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่นิ่ง และไม่เกิดปัญหาสมการถดถอยไม่แท้จริงสมการถดถอยที่ได้มีการร่วมกันไปด้วยกันโดยมีกลไกการปรับตัวเข้าสู่สมดุลในระยะยาว หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจมีการออกนอกดุลยภาพแบบจำลอง Error Correction Mechanism (ECM) คือ กลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว สมมติให้ Y_t และ X_t เป็นอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่นิ่ง และไม่เกิดปัญหาสมการถดถอยไม่แท้จริง สมการถดถอยที่ได้มีการร่วมกันในด้วยกัน โดยที่มีกลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว นั่นคือตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์เชิงคลยภาพระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจมีการออกนอกคลยภาพได้ เพราะฉะนั้นจึงให้พจน์ค่าความคลาดเคลื่อนคลยภาพนี้อาจเป็นตัวเชื่อมพฤติกรรมในระยะสั้น และระยะยาวเข้าด้วยกันโดยลักษณะสำคัญของตัวแปรอนุกรมเวลาที่มีการร่วมไปด้วยกันคือวิถีเวลา (time path) ของอนุกรมเวลาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบนออกนอกคลยภาพระยะยาว ดังนั้นเมื่อกลับเข้าสู่คลยภาพระยะยาว การเคลื่อนไหวของข้อมูลอนุกรมเวลาอย่างน้อยบางตัวแปรจะต้องตอบสนองต่อขนาดของการออกนอกคลยภาพ ในแบบจำลอง Error Correction Mechanism พลวัตระยะสั้น (short-term dynamic) ของตัวแปรในระบบจะได้รับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบนออกจากคลยภาพ (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์และอารี วิบูลย์พงค์, 2542 : 16-51)

ตัวอย่างแบบจำลอง Error Correction Model (ECM) เป็นดังนี้

$$\Delta Y_t = a_1 + a_2 \hat{\varepsilon}_{t-1} + \sum_{m=0}^n a_{4m} \Delta X_{t-m} + \sum_{p=1}^q a_{5p} \Delta Y_{t-p} + \mu_{yt} \quad (14)$$

$$\Delta X_t = b_1 + b_2 \hat{\varepsilon}_{t-1} + \sum_{r=1}^s b_{4r} \Delta X_{t-r} + \sum_{u=0}^v b_{5u} \Delta Y_{t-u} + \mu_{xt} \quad (15)$$

โดยที่

- X_t, Y_t = ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
 X_{t-m}, X_{t-r} = ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา $t-m$ และเวลา $t-r$
 Y_{t-p}, Y_{t-u} = ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา $t-p$ และเวลา $t-u$
 $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ = ส่วนที่เหลือ ณ เวลา $t-1$ จากสมการความสัมพันธ์ระยะยาว
 μ_{yt}, μ_{xt} = ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสุ่ม

$a_1, a_2, a_{4m}, a_{5p}, b_1, b_2, b_{4r}, b_{5u}$ = ค่าพารามิเตอร์ ตัวที่ $m = 1, 2, 3, \dots, n$

ตัวที่ $p = 1, 2, 3, \dots, q$

ตัวที่ $r = 1, 2, 3, \dots, s$

ตัวที่ $u = 1, 2, 3, \dots, v$

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ Error Correction Mechanism มีดังนี้

- 1) $H_0 : a_2 = 0$ ไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น
 $H_1 : a_2 \neq 0$ มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น
- 2) $H_0 : b_2 = 0$ ไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น
 $H_1 : b_2 \neq 0$ มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น

2.2.7 เทคนิคการประมาณค่า ARDL และ ECM

แบบจำลองเชิงพลวัต (Dynamic Model) โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยค่าปัจจุบันของตัวแปรและความล่าช้า (lagged) ของตัวแปรอยู่ในระบบสมการร่วมกัน ซึ่งระบบสมการในลักษณะดังกล่าวสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น

แบบจำลอง Distributed Lag Model

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + \beta_3 x_{t-1} + u_t \quad (16)$$

แบบจำลอง Autoregressive Model

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 y_{t-1} + u_t \quad (17)$$

ซึ่งระบบสมการที่ยกตัวอย่างมาดังกล่าวถือเป็นลำดับ order ของข้อมูลที่เท่ากับ 1 ในองค์ประกอบของ Autoregressive ดังสมการที่ (14) และเป็นลำดับของข้อมูลที่เท่ากับ 1 ในองค์ประกอบของ Distributed ดังสมการที่ (15) จึงเขียนได้เป็น ARDL(1,1) ดังสมการที่ (16) และถ้าระบบสมการมีการล่าช้าของข้อมูลเป็น m ลำดับ order ใดๆ โดยสมมติให้เป็น m และ q แล้วจึงเขียนได้เป็น ARDL(m, q) และแสดงความสัมพันธ์ให้เป็นรูปแบบสมการดังต่อไปนี้ (University of Strathclyde. 2003:online)

$$y_t = a + \beta_1 x_{t-1} + \dots + \beta_q x_{t-q} + \alpha_1 y_{t-1} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + u_t \quad (19)$$

โดยทั่วไปลักษณะเชิงความสัมพันธ์ที่เป็น ARDL ตัวแปรต่างๆในสมการถดถอยจะประกอบด้วยค่าความล่าช้าของตัวแปรตามและค่าปัจจุบันกับค่าความล่าช้าของตัวแปรอธิบายหนึ่งตัวแปรหรือมากกว่านั้น ซึ่งโครงสร้างที่เป็นความล่าช้าในลักษณะที่กล่าวมานั้นสามารถทำการ Generalization ให้เป็นสมการในรูป Lag polynomial ภายใต้เงื่อนไขของความคลาดเคลื่อน (error term) ซึ่งแทนด้วย u_t ต้องเป็น white noise คือมีค่าเฉลี่ย (mean) เป็นศูนย์ และความแปรปรวน (variance) คงที่ แล้วระบบสมการเป็น ARDL(p, q) ซึ่งอยู่ภายใต้ตัวแปรอธิบายเพียงหนึ่งตัวสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ (Johnston and Dinardo. 1997:224-248)

$$A(L) y_t = a + B(L) x_t + u_t \quad (20)$$

โดยที่

$$A(L) = 1 - \alpha_1 L - \alpha_1 L^2 + \dots - \alpha_2 L^p$$

$$B(L) = \beta_0 + \beta_1 L + \beta_1 L^2 + \dots + \beta_1 L^q$$

หากเพิ่มตัวแปรอธิบายเข้าไปในฝั่งขวาของสมการ (right - hand - side) โดยที่ ARDL (p, q_1, q_2, \dots, q_k) จะได้สมการดังต่อไปนี้

$$A(L) y_t = a + B_1(L) x_{1t} + B_2(L) x_{2t} + \dots + B_k(L) x_{kt} + u_t \quad (21)$$

วิธีการทั่วไปเพื่อใช้ปรับหรือจัดรูปแบบสมการที่เป็น Dynamic Adjustment Process เพื่อเข้าสู่การ parameterization ของแบบจำลองให้อยู่ในรูปแบบของ ECM นั้น ยกตัวอย่างที่เป็น Simple ECM ดังต่อไปนี้ (Leighton, Thomas R. 1993: 152 - 154)

สมมติระบบสมการที่มีความสัมพันธ์ในระยะยาวถูกกำหนดโดยสมการ (21)

$$y_t = \gamma_1 + \gamma_2 x_t \quad (22)$$

แต่เนื่องจากตัวแปร y และ x ไม่ได้อยู่ในดุลยภาพตลอดเวลาจึงไม่สามารถหาความสัมพันธ์ในระยะยาวได้โดยตรง แต่เราสามารถหาความสัมพันธ์ที่ขาดดุลยภาพ ด้วยการพิจารณาถึงค่าความล่าช้าของตัวแปรดังกล่าว ซึ่งแสดงในสมการต่อไปนี้

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 x_{t-1} + \alpha_1 y_{t-1} + u_t \quad \text{โดยที่ } 0 < \alpha < 1 \quad (23)$$

จะเห็นว่าสมการที่ (21) มีระดับของตัวแปรที่เป็น Non - stationary และอยู่ในรูป ARDL (1,1) และเมื่อทำการจัดรูปสมการที่ (23) จะได้สมการที่ (24) ดังต่อไปนี้

$$\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 x_{t-1} - (1-\alpha) y_{t-1} + u_t \quad (24)$$

เนื่องจาก $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ และ $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$ จึงจัดสมการใหม่ได้เป็นดังนี้

$$\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta x_t - (\beta_1 + \beta_2) x_{t-1} - (1-\alpha) y_{t-1} + u_t \quad (25)$$

จากนั้นยังสามารถ resparameterise สมการ (25) ได้ดังนี้

$$\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta x_t - (1-\alpha)[y_{t-1} - \gamma_2 x_{t-1}] + u_t$$

โดยที่ $\gamma_2 = \frac{(\beta_1 + \beta_2)}{(1-\alpha)}$ (26)

จากนั้นยังสามารถ reparameterise สมการ (26) ได้อีกเป็นดังนี้

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta x_t - (1-\alpha)[y_{t-1} - \gamma_2 x_{t-1}] + u_t$$

โดยที่ $\gamma_2 = \frac{\beta_0}{(1-\alpha)}$ (27)

ฉะนั้นสมการที่ (25) ถือเป็น ECM โดยที่การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร y จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร x และเทอมของ $[y_{t-1} - \gamma_2 x_{t-1}]$ ที่ถือเป็น disequilibrium error จาก ช่วงระยะเวลาก่อนหน้า และค่า γ_1 และ γ_2 ที่ปรากฏใน dis - equilibrium error term ในสมการ (27) ก็คือพารามิเตอร์ในระยะยาวของสมการที่ (22) อีกทั้งสัมประสิทธิ์ของ Δx_t หรือ β รวมทั้ง α ถือเป็นพารามิเตอร์ในระยะสั้นที่วัดผลกระทบโดยทันทีในระยะสั้นของตัวแปร y จากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร x

นอกจากนั้น ECM ยังมีความสอดคล้องกันกับแบบจำลองที่น่าเสนอ โดย Hendy (1979) หรือเรียกว่า “General - to - Specific Approach) เนื่องจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถชี้แนะให้เห็นว่าการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรต่างๆที่อยู่ในแบบจำลองนั้นๆจะมีลักษณะเป็นอย่างไรได้ ในขณะที่ดุลยภาพในระยะยาวนั้น กลับสามารถชี้ให้เห็นว่าตัวแปรทาง เศรษฐกิจใดบ้างที่จะส่งผลหรือให้การอธิบายให้การอธิบายว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรได้ถึงแม้ตัวแปร จะ Cointegrated กันแล้วก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ในระยะสั้นหรือที่มีลักษณะเป็น dis - equilibrium relationship จะถูกแสดงด้วย ECM เสมอ อีกทั้งการวิเคราะห์ที่เป็นลักษณะของการมี Cointegration นั้นกลับไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบที่แน่นอนแต่อย่างใด และโครงสร้างล่าช้าก็ไม่สามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ในระยะสั้นได้อย่างชัดเจนอีกเช่นกัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าควรปล่อยให้ข้อมูลเป็นตัวกำหนดรูปแบบในระยะสั้นมากที่สุด โดยการให้มีลักษณะทั่วไปให้มากที่สุดก่อน หลังจากนั้นจึง ใช้หลักการทางสถิติทดสอบเช่น F - test เพื่อให้ตัวแปรที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติลดลงเรื่อยๆ นั่นคือกระบวนการที่เรียกว่า test - down procedure จนกระทั่งได้สมการที่มีค่าสถิติที่ดีและ สามารถใช้แสดงรูปแบบการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรต่างๆ ในแบบจำลองนั้นๆได้ (ริงสรรค์ หทัยเสรี. 2538:29)

อธิบายวิธีการ Hendry - type general - to - specific methodology โดยยกตัวอย่างจาก แบบจำลอง ARDL (p, q) โดยที่ $p = q = 2$ ได้ดังต่อไปนี้ (Leighton and Thomas R. 1993:155-157)

$$\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 x_{t-1} + \beta_3 x_{t-2} + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + u_t \quad (28)$$

และทำการจัดรูปสมการ (28) ใหม่ได้ดังนี้

$$\Delta y_t = \beta_0 + (\alpha_1 - \Delta 1) \Delta y_{t-1} + \beta_2 \Delta x_t + (\beta_1 + \beta_2) x_{t-1} - (1 - \alpha_1 - \alpha_2) y_{t-2} + (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) x_{t-2} + u_t \quad (29)$$

จากนั้น reparameterising สมการ (27)

$$\Delta y_t = (\alpha_1 - \Delta 1) \Delta y_{t-1} + \beta_1 \Delta x_t + (\beta_1 + \beta_2) x_{t-1} - (1 - \alpha_1 - \alpha_2) [y_{t-2} - \gamma_2 x_{t-2}] + u_t \quad (30)$$

โดยที่ $\gamma_1 = \beta_0 / (1 - \alpha_1 - \alpha_2)$

และ $\gamma_2 = (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) / (1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ (31)

เนื่องจาก γ_1 และ γ_2 เป็น unknown จากสมการที่ (22) จึงไม่สามารถประมาณค่าได้ แต่สามารถประมาณค่าเริ่มต้นในสมการ (29) ก่อน และนำมาใส่ในสมการที่ (31) เพื่อประมาณค่า γ_1 และ γ_2 อีกครั้งจึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ อันเนื่องจากการพิจารณาความสัมพันธ์ในระยะสั้นในแบบจำลอง ECM ดังที่กล่าวมา

จะเห็นได้ว่าสมการ (29) ถูก reparameterization บนช่วงเวลา (period) $t-1$ หรือ $t-2$ ซึ่งแทนได้ด้วย

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} \text{ หรือ } y_t = y_{t-1} + \Delta y_t$$

จะได้ว่า $y_{t-1} = y_t - \Delta y_t$ ดังนั้น $y_{t-2} = y_{t-1} - \Delta y_{t-1}$

$$\Delta x_t = x_t - x_{t-1} \text{ หรือ } x_t = x_{t-1} + \Delta x_t$$

จะได้ว่า $x_{t-1} = x_t - \Delta x_t$ ดังนั้น $x_{t-2} = x_{t-1} - \Delta x_{t-1}$

แล้วนำไปแทนในสมการที่ (29) ได้การจัดรูปแบบเป็นดังนี้

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta x_t + \alpha_2 \Delta y_{t-1} - \beta_3 \Delta x_{t-1} - (1 - \alpha_1 - \alpha_2) [y_{t-2} - \gamma_2 x_{t-2}] + u_t \quad (32)$$

จากสมการที่ (32) จะเห็นว่า Error Correction term มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา (period) $t-1$ และตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมดเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันกับความล่าช้าที่มีผลต่างลำดับที่หนึ่ง นอง จากนั้น จากสมการที่ (30) เป็น ECM โดย term $[y_{t-2} - \gamma_2 x_{t-2}]$ นั่นคือ dis-equilibrium จาก 2 period ก่อนหน้านั้น ดังนั้นหากมีลำดับ order ที่ m ตามกระบวนการ general distributed lag แล้วจะสามารถเขียนรูปแบบสมการได้ดังต่อไปนี้

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{t-i} + \sum_{i=1}^{m+1} \beta_i \Delta x_{t-i+1} + u_t \quad (33)$$

ดังนั้นในสมการทั่วไปดังสมการ (33) จะมีการซ้อนกันของ ECM มากกว่า 1 ทำให้ Hendry methodology พยายามทำการ testing down procedure เพื่อกำหนดให้ ECM สามารถอธิบายข้อมูลได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ECM ที่อยู่บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆ ฉะนั้นเราสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นมีอยู่จริง หรือเป็น Cointegration หรือไม่ เหล่านี้เป็นข้อจำกัดของตัวแปร Non - stationary ซึ่งการใช้เทคนิคที่เป็น Standard regression เช่นการใช้ OLS จะไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ในขณะที่เทคนิค Cointegration จะต้องมีการทดสอบ Stationary ของข้อมูลอนุกรมเวลา ก่อน หรือที่เรียกว่า การทดสอบ unit root ซึ่งที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Augmented Dickey - Fuller (ADF) test และหาเราต้องการให้ข้อมูลเป็น Stationary นั้นเราต้องทำการ first difference ตามด้วย second difference ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง สมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ว่าตัวแปรเป็น Non - stationary (มี unit root) นั้นจะถูกปฏิเสธ และพบว่าตัวแปรต่าง ๆ นั้นมีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับการ differencing ใดๆ เช่น $x_t \sim I(d)$ เป็นต้น จากนั้นทำการพิจารณาการทดสอบ Cointegration ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระหว่าง 2 ตัวแปรอนุกรมเวลา x และ y นั้นจะเข้าการทดสอบได้จะต้องมี $I(d)$ อยู่ ณ order เดียวกัน แล้วทำการประมาณค่าของ dis - equilibrium errors หรือ residual โดย OLS โดยการทำการทดสอบ residual ว่าเป็น Stationary หรือไม่ เช่นถ้า $u_1 \sim I(0)$ หรือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่เป็น Non - stationary ได้ แสดงว่าตัวแปร x และ y ทั้งคู่เป็น Cointegrated ระหว่างกัน ทั้งนี้ Engle and Granger ได้เสนอสถิติที่ใช้ทดสอบ Cointegration อยู่ 7 วิธี อาทิเช่น Cointegrating Regression Durbin - Watson (CRDW) test และ Cointegration ADF test เป็นต้น (Leighton, Thomas R., 1993:165)

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขวัญชนก ธรรมวิวัฒน์ (2543) ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กับเครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาค โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ตัวแปรที่ใช้ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดุลบัญชีเดินสะพัด ปริมาณเงิน มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าเงินบาท และระบบอัตราแลกเปลี่ยน และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ

ธนศักดิ์ ตันตินาคม (2539) ได้ทำการศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2539 รวม 490 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจัยที่นำมาศึกษาได้แก่ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภทข้ามคืน อัตราเงินเฟ้อ ค่าเงินบาท มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างประเทศ อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิรวม และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ดัชนี Dow Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนี Straits Times ประเทศสิงคโปร์ ดัชนี Composite ประเทศมาเลเซีย และได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิรวมดัชนี Straits Times ประเทศสิงคโปร์ และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศนั้นเป็นปัจจัยเชิงเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งในขณะที่ค่าเงินบาทนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศิริรัตน์ ญาติจอมอินทร์ (2546) ทำการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์บทบาทของรายได้ประชาชาติและอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีต่อดุลการค้าไทย การลดค่าเงินบาทมีผลต่อดุลการค้าไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญในลักษณะสั้นโค้งรูปตัวเจ โดยการใช่วิธีวิธี Cointegration test และ Error Correction mechanism ตามกระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) โดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ซึ่งใช้ข้อมูลทศวรรษปฏิวัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2545 ผลการวิเคราะห์สั้นโค้งรูปตัวเจ พบว่า ผลกระทบในระยะสั้นจากการลดค่าเงิน

บาทที่มีต่อดุลการค้าไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ไม่เป็นไปตามลักษณะเส้นโค้งรูปตัวเจทั้ง 3 กรณี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรายได้ประชาชาติของไทย รายได้ประชาชาติของคู่ค้าที่สำคัญ และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดุลการค้าของไทย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได้ประชาชาติของไทยได้แก่ ดุลการค้าไทยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติ ในกรณีของไทยกับอเมริกา ส่วนกรณีของไทยกับญี่ปุ่น ดุลการค้าไทยแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติ และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการค้าไทยแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได้ประชาชาติของประเทศคู่ค้า ได้แก่ กรณีไทยกับสหรัฐอเมริกา ดุลการค้าไทยแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติของสหรัฐอเมริกา ส่วนกรณีของไทยกับญี่ปุ่น ดุลการค้าไทยแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติของญี่ปุ่น และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการค้าไทยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติของเยอรมัน และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน กรณีไทยกับสหรัฐอเมริกา ดุลการค้าไทยดีขึ้นจากการลดค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ ส่วนกรณีไทยกับญี่ปุ่น ดุลการค้าไทยดีขึ้นจากการลดค่าเงินบาทต่อเยน และกรณีไทยกับเยอรมัน ดุลการค้าไทยดีขึ้นจากการลดค่าเงินบาทต่อมาร์กเยอรมัน

สถลทิพย์ ศิริไพบุลย์ (2546) ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงเดือน ธันวาคม 2544 โดยปัจจัยที่นำมาศึกษาได้แก่ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาท และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มีลักษณะหนึ่ง ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาท มีลักษณะไม่หนึ่ง จึงได้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบสมการถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด โดยพบว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและ ค่าเงินบาทไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุโลจนี ศรีแก้ว (2535) ได้ทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2533 เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ คือ ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ดัชนี Hang Seng สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ จากการวิเคราะห์พบว่า หุ้นกลุ่มธนาคารมีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ (systematic risk) ต่ำ และมีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (unsystematic risk) สูง ซึ่งแสดงว่าราคาของหุ้นกลุ่มธนาคารมีการปรับตัวช้า (defensive stock) ในขณะที่หุ้นกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบสูง และมีค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบต่ำ ซึ่งแสดงว่าราคาของหุ้นกลุ่มนี้มีการปรับตัวเร็ว (aggressive stock) นอกจากนี้ยังทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งได้พบว่าราคาของหุ้นกลุ่มธนาคารเคลื่อนไหวช้ากว่าราคาหุ้นกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจาก หุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนตามมูลค่าตราไว้สูงกว่าหุ้นกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย จะมีผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารไม่มาก แต่สำหรับหุ้นกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีรายได้จาก 2 แหล่งคือรายได้จากดอกเบี้ย และไม่ใช่ออกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่คือค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป